

Bản tinNGÀY 05
5.2023

Điểm báo Đắk Nông

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẮK NÔNG
(PHÁT HÀNH HÀNG NGÀY)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ	1
1. Đắk Nông bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 100.....	1
2. Đắk Nông chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xin cấp sổ đỏ	2
3. Sở GD&ĐT Đắk Nông phản hồi liên quan việc giám đốc bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm	2
II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN	3
4. Mô hình tưới nước tiết kiệm mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.....	3
5. Triển khai khắc phục, xử lý sự cố công trình đường giao thông	3
6. Bao giờ cắt vòng luẩn quẩn chặt trồng – trồng chặt?.....	4
7. Xu hướng phát triển nông nghiệp vườn kết hợp với rừng	4
III. VĂN HÓA – XÃ HỘI	4
8. Định hướng phát triển và nhu cầu nhân lực ở Đắk Nông đến năm 2030.....	4
9. Giáo dân ở Đắk Nông góp sức cho vùng đất cao nguyên thêm giàu đẹp	5
10. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 1	5
IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG	6
11. Đình chỉ doanh nghiệp khai thác cát làm sạt lở bờ sông Krông Nô	6
12. Hàm vàng bỏ hoang nơi 3 người tử vong thuộc nhóm bị chỉ đạo “đánh sập”	6
13. Truy tố kẻ bắn chết con riêng của vợ	7
V. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý	8
14. Nhà thầu khai thác trái phép 50.000 khối đất để thi công công trình	8

I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ

- **Đắk Nông bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 100** (*Vietnam.vn* 04/5). Sau 8 tháng học tập, 45 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về khoa học, xã hội, công tác quản lý Nhà nước...

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông trao bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 100.

Kết quả, 45 học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; trong đó 8 học viên loại giỏi, 35 học viên loại khá.

Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông đã trao tặng giấy khen cho 4 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. [Về đầu trang](#)

<https://www.vietnam.vn/dak-nong-be-giang-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-khoa-100/>

- **Đắk Nông chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xin cấp sổ đỏ** (*Laodong.vn 04/5*). Sáng 4.5, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành Công văn (số 2208/UBND-NNTNMT) về tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông thì công tác quản lý đất đai và cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo (số 486/TB-VPUBND ngày 20.4.2023) liên quan đến việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp sổ đỏ diện tích đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trong công tác đăng ký, cấp sổ đỏ; rà soát quy trình, thủ tục hành chính, quy chế phối hợp liên quan đến cấp sổ đỏ, cập nhật các quy định mới của pháp luật có liên quan và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về cấp sổ đỏ; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng nhận diện và tiếp cận minh bạch; thực hiện đầy đủ các giải pháp trong công tác đăng ký, cấp sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân. [Về đầu trang](#)

<https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-chi-dao-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-nguoi-dan-xin-cap-so-do-1187991.ldo>

- **Sở GD&ĐT Đắk Nông phản hồi liên quan việc giám đốc bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm** (*Tienphong.vn 04/5*). Cuối tháng 4 vừa qua, báo Tiền Phong nhận được công văn 649/SGDDĐT-VP của Sở GD&ĐT Đắk Nông phản hồi một số thông tin báo chí phản ánh về các vi phạm của giám đốc sở này.

Trong công văn, Sở GD&ĐT Đắk Nông cho biết, tại một số bài báo phản ánh về các vi phạm trong lĩnh vực mua sắm trang thiết bị trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gần đây có một số nội dung chưa thật sự chính xác, chưa đúng với Kết luận số 19/KL-TTr ngày 31/1/2023 (Kết luận 19) của Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Do đó, có thể gây nhiều hiểu lầm, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành giáo dục và Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Toàn.

Sở này có nhắc đến một số cơ quan báo chí có số lượng độc giả đông đảo, trong đó có Tiền Phong, song không chỉ ra cụ thể thông tin nào của báo phản ánh chưa thật sự chính xác, chưa đúng với kết luận thanh tra.

Theo Sở GD&ĐT Đắk Nông, ngày 13/4, sở này ban hành công văn số 600/SGDDĐT-VP gửi báo Tiền Phong và các cơ quan báo chí liên quan để đề nghị điều chỉnh các nội dung không đúng với Kết luận 19.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Đắk Nông đã chủ động liên hệ, trao đổi với phóng viên các báo và nhận được phản hồi tích cực. Một số nội dung phản ánh trong các bài viết đã được điều chỉnh theo tinh thần của kết luận thanh tra. [Về đầu trang](#)

<https://tienphong.vn/so-gddt-dak-nong-phan-hoi-lien-quan-viec-giam-doc-bi-kiem-tra-dau-hieu-vi-pham-post1531403.tpo>

II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN

- **Mô hình tưới nước tiết kiệm mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân** (*Baotainguyenmoitruong.vn 04/5*). Thời gian qua, trước thực trạng sử dụng và khai thác nguồn nước thiếu bền vững dẫn đến những biểu hiện suy thoái nguồn tài nguyên nước trên địa bàn, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông đã triển khai mô hình tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân cho cây cà phê, sầu riêng... không những giúp người dân tiết kiệm được hơn 30% lượng nước, 70% công lao động, mà còn giảm chi phí đầu vào từ 5-7%, từ đó, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể.

Mô hình tưới nước tiết kiệm có 16 hộ dân tham gia với diện tích hơn 14ha cà phê. Mô hình được đầu tư trên địa bàn các huyện Đắk R'lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, với tổng kinh phí đầu tư 840 triệu đồng từ Chương trình khuyến nông. Trong đó, vốn Nhà nước hỗ trợ trên 632 triệu đồng, người dân đối ứng gần 62 triệu đồng. Mô hình bắt đầu triển khai từ năm 2020 và đến nay được đánh giá đạt hiệu quả.

Theo một số người dân đang sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, ngoài việc giúp tiết kiệm các khoản về nước và chi phí thì hệ thống này còn dùng để bón phân cho vườn cây vào mùa mưa giúp giảm được chi phí nhân công. Ngoài ra, hệ thống này còn giúp chống côn trùng có hại trong vườn. Lượng nước, phân bón, tiền điện và công tưới đều giảm. Vườn cây hấp thụ tốt hơn nhờ hệ thống tưới được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu về nước, phân bón theo từng thời điểm của cây. Sau 2 năm triển khai, đến nay, nhiều hộ dân trồng cây cà phê, sầu riêng, chanh dây ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã áp dụng mô hình hình này vào chăm sóc cây trồng. [Về đầu trang](https://baotainguyenmoitruong.vn/dak-nong-mo-hinh-tuoi-nuoc-tiet-kiem-mang-lai-hieu-qua-kinh-te-cho-nguoi-dan-356999.html)

<https://baotainguyenmoitruong.vn/dak-nong-mo-hinh-tuoi-nuoc-tiet-kiem-mang-lai-hieu-qua-kinh-te-cho-nguoi-dan-356999.html>

- **Triển khai khắc phục, xử lý sự cố công trình đường giao thông** (*Thanhtra.com.vn 04/5*). Ngày 4/5, ông Vũ Tá Vượng, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (QLDA&PTQĐ) TP Gia Nghĩa cho biết, đã có báo cáo quan trắc lần 1 tại công trình xảy ra sự cố đường giao thông từ quốc lộ 28 vào khu du lịch sinh thái, văn hóa kết hợp công viên vui chơi giải trí Liêng Nung, thuộc địa bàn xã Đắk Nia – TP Gia Nghĩa – Tỉnh Đắk Nông.

Tính đến thời điểm trước khi xảy ra sự cố, công trình đã thi công cơ bản hoàn thành nền, móng, mặt đường, tường chắn và hệ thống thoát nước của trục 1 và trục 2, ước đạt 80% khối lượng đã ký kết tại hợp đồng và đã được các bên tiến hành nghiệm thu giai đoạn đối với các hạng mục công việc hoàn thiện. Đối với các đoạn tuyến đã thi công hoàn thiện đã được khai thác sử dụng từ năm 2017-2018 để phục vụ các lễ hội do thành phố và tỉnh tổ chức tại khu vực thác Liêng Nung.

Theo ông Vũ Tá Vượng, Giám đốc Ban QLDA&PTQĐ TP Gia Nghĩa, trong thời gian qua, Ban QLDA&PTQĐ TP Gia Nghĩa đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát hiện trạng ngoài hiện trường và xây dựng phương án khắc phục tạm thời sự cố công trình.

Đến nay, công tác khắc phục tạm thời ngoài hiện trường đã hoàn thành gồm: Tổ chức khơi thông dòng chảy, đào rãnh dẫn dòng không cho nước mưa, nước mặt ngấm vào công trình gây nghiêm trọng thêm đến các vị trí đã sụt trượt và hạn chế nước mưa ngấm vào các vị trí trượt sườn trong mùa mưa năm 2022 - 2023... [Về đầu trang](#)

<https://thanhtra.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/trien-khai-khac-phuc-xu-ly-su-co-cong-trinh-duong-giao-thong-210027.html>

- **Bao giờ cắt vòng luân quần chặt trồng – trồng chặt?** (*Baodaknong.vn 05/5*). Điệp khúc chặt trồng – trồng chặt đã được nhắc đi nhắc lại đối với ngành nông nghiệp Đắk Nông cả gần 20 năm qua. Tuy nhiên, cái vòng luân quần "chặt trồng - trồng chặt" chưa biết bao giờ kết thúc khi cả ngành chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người nông dân chưa tìm được tiếng nói chung.

Giai đoạn 1994 – 2002 là thời “hoàng kim” của cây cà phê, hầu hết các nông hộ trên địa bàn Đắk Nông đua nhau trồng loại cây thế mạnh này, bất kể khuyến cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước. Kết quả là đã phá vỡ quy hoạch của ngành nông nghiệp địa phương. Thay vì chỉ dừng lại 66.000 ha, diện tích cà phê ở Đắk Nông vào thời điểm trên đã vọt lên con số hơn 135.000 ha. Hệ lụy kéo theo là cung vượt cầu, cộng thêm nhiều tác động bất lợi của thị trường cà phê thế giới lúc bấy giờ khiến giá cà phê sụt giảm thê thảm, có lúc rớt xuống tận đáy 4 triệu đồng/tấn nhân xô trong những năm 2008 – 2013. Thực trạng ấy khiến đời sống của người nông dân trở nên lao đao hơn bao giờ hết, nhất là số nông hộ độc canh với cà phê.

Giá cà phê xuống thấp, hiệu quả sản xuất không cao và người trồng cà phê lại chặt bỏ để trồng loại cây trồng khác có giá cao trên thị trường lúc này. Đó là giai đoạn 2015-2018 khi cây hồ tiêu có giá lên tới 180 ngàn đồng/kg, thậm chí có lúc lên tới 200 ngàn đồng/kg nên được mọi người, mọi nhà chọn lựa để “đua nhau” trồng. Theo quy hoạch của ngành Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông, diện tích hồ tiêu quy hoạch khoảng 7.000 ha nhưng chỉ đến năm 2016, diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh đã lên đến 23.000 ha, gấp 3 lần so với diện tích quy hoạch. Theo Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Đắk Nông, tổng diện tích cây hồ tiêu toàn tỉnh hiện đã vượt 34.000 ha. Vì trồng tràn lan, không theo quy hoạch, không chú trọng đến kỹ thuật, chất lượng cây giống, nên loại cây được người dân Tây Nguyên ví như là "vàng đen" này đã khiến không ít hộ trắng tay vì vườn tiêu mắc bệnh. Kết cục, loại cây trồng này cũng đi vào “vết xe đổ” như cà phê - rớt giá dần, không đủ chi phí tái đầu tư và hiển nhiên người trồng không còn mặn mà với cây hồ tiêu nữa... [Về đầu trang](#)

<https://baodaknong.vn/bao-gio-cat-vong-luan-quan-chat-trong-trong-chat-147358.html>

- **Xu hướng phát triển nông nghiệp vườn kết hợp với rừng** (*Truyền hình Nhân dân – Chương trình Thời sự sáng 05/5 phút 10:07*). Canh tác nông nghiệp theo lối cũ khiến cho đất đai nhiều nơi trở nên nghèo kiệt. Cùng với biến đổi khí hậu đã khiến cho năng suất và sản lượng cây trồng tại nhiều vùng chuyên canh bị ảnh hưởng đáng kể. Đứng trước vấn đề này, nông dân tại không ít địa phương đã mạnh dạn chuyển hướng phát triển cây trồng thích ứng. Ghi nhận tại Đắk Nông. [Về đầu trang](#)

<https://nhandantv.vn/chuong-trinh-thoi-su-sang-ngay-5-5-2023-d226177.htm>

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI

- **Định hướng phát triển và nhu cầu nhân lực ở Đắk Nông đến năm 2030** (*Baodaknong.vn 05/5*). Sau gần 20 thành lập tỉnh, Đắk Nông ngày càng có nhiều việc làm và thu hút nhiều người trẻ đến lập nghiệp. Mục tiêu của tỉnh Đắk Nông đến năm

2030 là tạo việc làm cho khoảng hơn 190.000 lao động ở 4 lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu phấn đấu đưa Đắk Nông trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên. Đến năm 2030, xây dựng Đắk Nông trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững của Tây Nguyên. Tỉnh tái cơ cấu, chuyển đổi nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiệu quả, chất lượng, giá trị tăng cao.

Đắk Nông chú trọng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan. Tỉnh cũng đặt mục tiêu sớm trở thành trung tâm công nghiệp nhôm Quốc gia. Đến năm 2045, tỉnh Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung của cả nước. [Về đầu trang](#)

<https://baodaknong.vn/dinh-huong-phat-trien-va-nhu-cau-nhan-luc-o-dak-nong-den-nam-2030-147332.html>

- Giáo dân ở Đắk Nông góp sức cho vùng đất cao nguyên thêm giàu đẹp (*Vnbusiness.vn 05/5*). Vừa sản xuất giỏi, vừa tích cực chung tay làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, những giáo dân ở tỉnh Đắk Nông đã và đang thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính chúa, yêu nước”, qua đó góp sức cho vùng đất cao nguyên thêm giàu đẹp.

Các giáo dân khác ở giáo xứ Nhân Cơ (thuộc giáo phận Ban Mê Thuột nằm trên quốc lộ 14, địa bàn xã Nhân Cơ) luôn năng động, mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế, lao động hăng say, “bắt đất nhả vàng” để góp phần xây dựng gia đình, địa phương ngày càng giàu đẹp, góp phần giúp xã Nhân Cơ tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Đặc biệt, các giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, hưởng ứng, tự nguyện chung sức, đồng lòng hiến đất, góp sức làm đường giao thông nông thôn.

Điển hình như gần đây, giáo dân ở giáo họ Trung Nghĩa thuộc xã Nhân Cơ, với phương châm “Kính chúa, yêu nước”, đã phối hợp chính quyền địa phương làm 700m đường liên thôn bằng bê tông. Là địa phương tập trung khá đông bà con giáo dân, với mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã Nhân Cơ xác định đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 65 triệu đồng/năm, duy trì tỷ lệ hộ nghèo ở mức dưới 2%, nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên 90%. [Về đầu trang](#)

<https://vnbusiness.vn/business-cooperative/giao-dan-o-dak-nong-gop-suc-cho-vung-dat-cao-nguyen-them-giau-dep-1092338.html>

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 1 (*Moitruongvadothi.vn 05/5*). Sở Y tế tỉnh Đắk Nông vừa ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về hành nghề y theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám, chữa bệnh; Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề

đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh Dược theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; Thông tư 02/2018/TTBYT ngày 22/01/2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc... [Về đầu trang](#)

<https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-kiem-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-hanh-nghe-y-duoc-tu-nhan-dot-1-a130247.html>

IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG

- **Đình chỉ doanh nghiệp khai thác cát làm sạt lở bờ sông Krông Nô** (*Cand.com.vn 04/5*). Liên quan đến phản ánh của Báo CAND về tình trạng khai thác cát gây sạt lở sông Krông Nô, ngày 4/5, thông tin từ UBND huyện Krông Nô cho biết, UBND huyện vừa tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời có những chỉ đạo “nóng” các đơn vị liên quan vào cuộc để xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm.

Cũng theo vị lãnh đạo này, qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm của các đơn vị khai thác cát nơi đây. “Trước mắt, UBND huyện yêu cầu DNTN Văn Hồng (một trong những đơn vị được cấp phép khai thác cát) phải dừng ngay hoạt động được cho là khắc phục sạt lở bờ sông khu vực cấp phép khai thác cát. Hoạt động này chỉ được phép thực hiện khi phương án khắc phục sự cố sạt lở sông Krông Nô thuộc khu vực cấp phép khai thác cho DN được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Doanh nghiệp này cũng phải tạm dừng hoạt động khai thác cát tại các điểm sạt lở theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông về việc hoàn thiện các thủ tục và xử lý tình trạng sạt lở bờ sông tại các dự án khai thác cát trên sông Krông Nô”, vị lãnh đạo này thông tin.

UBND huyện Krông Nô đề nghị Công an huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản nói chung và khai thác cát nói riêng; bố trí cử cán bộ trình sát, kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động khai thác cát của các đơn vị được cấp phép trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn xã Quảng Phú nói riêng để kịp thời phát hiện và tổ chức xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

[Về đầu trang](#)

<https://cand.com.vn/ban-doc-cand/dinh-chi-doanh-nghiep-khai-thac-cat-lam-sat-lo-bo-song-krong-no-i692273/>

- **Hầm vàng bỏ hoang nơi 3 người tử vong thuộc nhóm bị chỉ đạo “đánh sập”** (*Vietnamnet.vn 05/5*). Ngày 28/4 vừa qua, các anh T.A.Tr. (SN 1982), S.S.T. (SN 1990) và L.A.T. (SN 1994) cùng trú tại thôn 12, xã Quảng Hòa (huyện Đắk Glong) đi nhặt phế liệu tại một hầm vàng bỏ hoang ở Tiểu khu 1660 do Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Khi chui vào hầm vàng nói trên khoảng 50m, cả 3 nạn nhân bất ngờ bị ngạt khí và tử vong sau đó. Ông Phạm Đình Mạo, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa, huyện Đắk

Glong (nơi vừa xảy ra vụ ngạt khí khiến 3 người tử vong) cho biết, trên địa bàn có khoảng 5 hầm vàng bị bỏ hoang. Những hầm này được khai thác từ lâu và chưa bị đánh sập.

"Trong thời gian các hầm vàng chưa bị đánh sập, chúng tôi đã tuyên truyền người dân không được vào khu vực phong tỏa xung quanh hầm. Ngoài ra, chúng tôi còn làm cửa sắt và lưới B40 để đóng cửa hầm lại nhưng vẫn bị người dân lấy đi", ông Mạo nói.

Liên quan đến các hầm vàng ở huyện Đắk Glong, tháng 10/2022, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo cơ quan chức năng dùng vật liệu nổ, đánh sập các hầm khai thác vàng ở huyện này. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến thời điểm hiện tại huyện Đắk Glong vẫn chưa thực hiện được chỉ đạo trên. Việc chưa đánh sập được các hầm vàng trên đã khiến chính quyền địa phương từ xã tới huyện phải dùng nhiều biện pháp ngăn chặn, không cho người dân vào bên trong. [Về đầu trang](#)

<https://vietnamnet.vn/ham-vang-bo-hoang-noi-3-nguoi-tu-vong-thuoc-nhom-bi-chi-dao-danh-sap-2139327.html>

- **Truy tố kẻ bắn chết con riêng của vợ** (*Cand.com.vn 04/5; Baovephapluat.vn 04/5; Vietnamnet.vn 04/5; Baogiaothong.vn 04/5; Plo.vn 04/5; Nguoiduatin.vn 04/5; Daidoanket.vn 04/5; Tienphong.vn 04/5; Laodong.vn 04/5; Doisongphapluat.com 04/5; Dantri.com.vn 04/5; Sggp.org.vn 04/5; Danviet.vn 04/5; Phapluatplus.vn 05/5; Congluan.vn 05/5*). Ngày 4/5, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Sỹ Lộc (SN 1958, trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức) về tội "Giết người". [Về đầu trang](#)

<https://cand.com.vn/ban-tin-113/truy-to-ke-ban-chet-con-rieng-cua-vo-i692323/>
<https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/truy-to-doi-tuong-dung-sung-ban-mot-can-bo-cong-an-huyen-tu-vong-139485.html>

<https://vietnamnet.vn/truy-to-cha-duong-toi-giet-nguoi-vu-can-bo-cong-an-bi-ban-tu-vong-2139428.html>

<https://www.baogiaothong.vn/thong-tin-moi-vu-can-bo-cong-an-huyen-o-dak-nong-bi-cha-duong-ban-tu-vong-d589905.html>

<https://plo.vn/truy-to-nguoi-dan-ong-dung-sung-ban-can-bo-cong-an-tu-vong-post731733.html>

<http://daidoanket.vn/dak-nong-truy-to-nguoi-dan-ong-dung-sung-ban-chet-nguoi-5716920.html>

<https://tienphong.vn/vu-can-bo-cong-an-o-dak-nong-bi-ban-tu-vong-truy-to-cha-duong-post1531459.tpo>

<https://laodong.vn/phap-luat/truy-to-nguoi-dan-ong-toi-giet-nguoi-vi-ghen-tuong-vo-co-1188186.ldo>

<https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-nguoi-dan-ong-ban-tu-vong-can-bo-cong-an-huyen-20230504184019857.htm>

<https://www.sggp.org.vn/truy-to-doi-tuong-ban-chet-can-bo-cong-an-huyen-vi-mau-thuan-ca-nhan-post688309.html>

<https://danviet.vn/truy-to-doi-tuong-ban-can-bo-cong-an-huyen-tu-vong-o-dak-nong-20230504165555476.htm>

<https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/dak-nong-truy-to-doi-tuong-dung-sung-ban-con-rieng-cua-vo-tu-vong-d193262.html>

<https://www.congluan.vn/truy-to-ga-dan-ong-dung-sung-ban-con-rieng-cua-vo-ho-tu-vong-post246361.html>

V. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý

- Nhà thầu khai thác trái phép 50.000 khối đất để thi công công trình (Cadm.com.vn 05/5). Dù chưa được cấp phép, nhưng một doanh nghiệp chuyên về xây dựng vẫn rầm rộ mức đất của người dân ở nhiều quả đồi để đắp nền cho một công trình ở TP Gia Nghĩa do công ty này trúng thầu thi công.

Hằng ngày, có 2 chiếc máy mức hoạt động liên tục ở quả đồi này. Sau khi đất được mức lên, gần 10 chiếc xe tải gắn logo Thịnh Thành nối đuôi nhau chở đất trên các trục đường chính giữa TP Gia Nghĩa. Người dân cũng cho hay, việc khai thác và vận chuyển đất đồi nói trên diễn ra trong nhiều tháng qua đã gây nên tình trạng bụi bặm, ô nhiễm môi trường tại khu vực phường Nghĩa Trung. Sau khi phát hiện sự việc, UBND phường Nghĩa Trung đã yêu cầu ông Thịnh dừng san lấp. Tuy nhiên, việc san mức đất vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí rầm rộ hơn. UBND phường Nghĩa Trung xác định, hành vi của ông Thịnh là hủy hoại đất thuộc trường hợp làm biến dạng địa hình. Hiện UBND phường Nghĩa Trung đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Phòng TN-MT TP Gia Nghĩa để tham mưu theo thẩm quyền.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Thịnh thừa nhận, toàn bộ đất đưa về công trình đều được công ty khai thác từ một quả đồi ở phường Nghĩa Trung và một khu vực ở xã Nhân Cơ (Đắk Rlấp). Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV Thịnh Thành Đắk Nông, dự án nâng cấp, cải tạo đường Lê Thánh Tông cần khoảng 55.000m³ đất để đắp nền. Đến cuối tháng 4-2023, nhà thầu này đã đưa được khoảng 50.000m³ đất về công trình. Tuy nhiên, do tỉnh Đắk Nông chưa có mỏ đất nào được cấp phép để làm vật liệu san lấp, trong khi nhu cầu đất đắp các công trình rất lớn nên để đáp ứng tiến độ, phía nhà thầu phải “tự tìm nguồn đất”. [Về đầu trang./.](#)

<https://cadn.com.vn/nha-thau-khai-thac-trai-phiep-50000-khoi-dat-de-thi-cong-cong-trinh-post277110.html>

Ghi chú: Trong ngày 05/5/2023, có 21 cơ quan báo, tạp chí ngoài tỉnh¹ đăng 26 tin, bài phản ánh về tỉnh Đắk Nông trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự, trong đó có 01 thông tin cần kiểm tra, xác minh và phản hồi thông tin báo chí tại mục V của bản tin Trong ngày, chưa phát hiện thông tin có dấu hiệu không đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí.

*Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản,
Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông.
Email: bcxb.sttt@daknong.gov.vn*

¹ Nhân dân, CAND, SGGP, Báo Lao động, Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Vietnamnet, Báo Bảo vệ pháp luật, Báo Đại đoàn kết, Báo Giao thông, Báo Dân Việt, Báo Thanh tra, Báo Dân trí, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo Nhà báo và Công luận, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Người đưa tin, Tạp chí Môi trường và Đô thị, Tạp chí Kinh doanh, Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Cổng Thông tin đối ngoại – Bộ Ngoại giao.